

ถกเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ชี้อลลดปฏิทินแน่เดือนพ.ค.นี้

■ นำเสนอเมื่อ 18 เม.ย. 2561

บอร์ด ก.ค.ศ.ถก เกณฑ์สอบครูผู้ช่วยรูปแบบใหม่
ได้ข้อสรุปลดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยภายในเดือน พ.ค.แน่ มอบ สพฐ.และ มสศ.ร่วมดำเนินการจัดสอบ

วันนี้ (18 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปว่าภายในเดือน พ.ค.นี้ จะประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยได้อย่างแน่นอน

แต่ระเบียบหลักเกณฑ์ในการจัดสอบจะเป็นอย่างไรนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงจะมีการจัดสอบในวิชาสาขาที่ขาดแคลนด้วยแต่จะไม่เปิดเป็นจำนวนมากเหมือนปีที่ผ่านมา โดยเราจะคัดเลือกเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนจำเป็นจริงๆเท่านั้น

ทั้งนี้ที่แน่ๆจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดสอบครูผู้ช่วยปีนี้ก็คือ จะมีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสศ.) เป็นหลักร่วมกันดำเนินการ นอกจากนี้ ศธ.จะสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการสอบครูผู้ช่วยใหม่ด้วย เพราะที่ผ่านมาเราพบครูอายุมากมาสอบครูผู้ช่วย และเมื่อสอบได้ทำเรื่องย้ายไปที่อื่นในตำแหน่งเดียวกัน โดยใช้วิธีการย้ายแบบพิเศษ ซึ่งเมื่อดูในกฎหมายการสอบครูผู้ช่วยไม่สามารถทำแบบนี้ได้

ดังนั้นปีนี้เราต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าครูเป็นครูอยู่แล้วจะมาสอบไม่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการย้ายไม่ได้เด็ดขาด เนื่องจากกฎหมายเปิดช่องให้เป็นข้าราชการหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณากรณีศาลปกครองอุบลราชธานีได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.51/2561 ในคดีหมายเลขดำที่ บ.75/2560 ระหว่างนายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามขอ 10 และ ขอ 11 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สั่งกักตพฐ.ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตามมติเก่าตามขั้นตอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ ดังนั้นการบรรจุผอ.โรงเรียนทุกอย่างจะต้องทำให้เสร็จภายในวันที่ 16 พ.ค.นี้ทันที

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 18 เมษายน 2561](#)